
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูรรัฐศาสตรบัณฑิต 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ครั้งที่ 4/2564 

วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565 

เวลา 14.00 น. 

ผ่านระบบออนไลน ์



 
วาระการประชุม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น.   

ผ่านระบบออนไลน์ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบจากประธาน 
  1.1.1 แผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 รอบ 6 เดือน (1 กรกฎาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564)  
(เอกสารประกอบ 1) 
  1.1.2 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx วันที่ 
28 มกราคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น.  ณ ห้องประชุมทองใบทองเปาด์ D-413 และรูปแบบออนไลน์ผ่าน
โปรแกรม ZOOM วิทยากรโดยรองศาสตราจารย์ ดร.วัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.2 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบจากผู้เข้าร่วมประชุม 
 ................................................................................................................................... .............................
...................................................................................................... ........................................................................ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3 ประจําปีการศึกษา 2564 เมื่อวันพุธที ่20 ตุลาคม 2564  
ผ่านระบบออนไลน์ ให้ที่ประชุมรับรอง (เอกสารประกอบ 2) 



มติที่ประชุม.............................................................. ............................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี) 
............................................................................................................................. ................................................. 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอพิจารณา 
 4.1 องค์ประกอบที่ 5 พิจารณาเพ่ือกําหนดคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนประจํารายวิชา 
      ตามแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2564 ระดับหลักสูตร
ตามองค์ประกอบที่ 5 (เอกสารประกอบ 3) 
      และจากข้อแนะนําของคณะกรรมการประเมินหลักสูตรฯ เรื่องการกําหนดอาจารย์ผู้สอน รวมไป
ถึงการสรรหาหรือเกณฑ์การคัดเลือกผู้สอน และการแต่งตั้งมอบหมายงานโดยขอให้จัดทําในรูปแบบประกาศ
หรือแนวปฏิบัติ จึงขอให้คณะกรรมการฯ ร่วมพิจารณา (ร่าง) เกณฑ์การคัดเลือกผู้สอน และการแต่งตั้ง
มอบหมายงานตามเอกสารแนบ 

......................................................................................................................... ...................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 

มติที่ประชุม................................................................................................................. ............................ 
...................................................................................................... .................................................................... .... 
 4.2 องค์ประกอบที่ 5 พิจารณาทบทวนองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการทวนสอบ  
      ตามแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 ระดับหลักสูตร
ตามองค์ประกอบที่ 5 และจากข้อเสนอแนะนําของคณะกรรมการประเมินหลักสูตรฯ เรื่ององค์ประกอบของ
คณะอนุกรรมการทวนสอบ ซึ่งให้ความเห็นว่า คณะกรรมการทวนสอบฯ ควรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เข้าไปเป็นคณะกรรมการทวนสอบฯ จึงขอให้คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาปรับปรุงองค์ประกอบของ
คณะกรรมการทวนสอบฯ ว่าจะใช้รูปแบบอย่างไร (เอกสารประกอบ 4) 

......................................................................................................................... ...................................... 
....................................................................... ............................................................................................... ........ 

มติที่ประชุม................................................................................................................. ............................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
 4.3 องค์ประกอบที่ 3 และ 5 ทบทวนการบูรณาการจัดการเรียนการสอน (เอกสารประกอบ 5) 
      ตามแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 ระดับหลักสูตร 
ตามองค์ประกอบที่ 3 และ 5 เรื่อง การบูรณาการการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2564 มี
รายวิชาจํานวน 2 วิชาที่ส่งเขา้ไปในแผน IP 
      จึงขอรายงานความก้าวหน้าและอุปสรรคของทั้งสองรายวิชาดังกล่าว และขอให้คณะกรรมการฯ 
พิจารณาให้ความเห็นและแนะนํารายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพิ่มเติมจากท่ีระบุเอาไว้
ในแผนฯ 



................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

มติที่ประชุม.................................................................................................................... ......................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 4.4 องค์ประกอบที่ 4 รายงานการติดตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (เอกสารประกอบ 6) 

     ตามแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 ระดับหลักสูตร 
ตามองค์ประกอบที่ 4 จึงขอรายงานความก้าวหน้าของ “แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” ดังนี้ (1) มี
การอบรม 1 ครั้ง (2) มีแบบฟอร์มของแผนพัฒนาตนเอง และขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นเพ่ือ
ปรับปรุงแผนพัฒนาฯ 

......................................................................................................................... ...................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 

มติที่ประชุม.......................................................... ................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 4.5 องค์ประกอบที่ 4 ทบทวนกลไกพี่เลี้ยงการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ (เอกสารประกอบ 7) 
      ตามแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 ระดับหลักสูตร 
ตามองค์ประกอบที่ 4 และจากข้อแนะนําของคณะกรรมการประเมินหลักสูตรฯ เรื่องการสร้างระบบพี่เลี้ยง 
เพ่ือเป็นกลไกในการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 
      จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ว่า ควรจะจัดให้มีกลไกในลักษณะแบบใด เช่น ในรูปแบบการ 
จัดโครงการ “โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ” หรือรูปแบบอ่ืน ๆ 

......................................................................................................................... ...................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 

มติที่ประชุม................................................................................................................. ............................ 
...................................................................................................... .................................................................... .... 
 4.6 องค์ประกอบที่ 3 รายงานการติดตามรายงานการควบคุมดูแลการให้คําปรึกษาทางวิชาการและ
รายงานการควบคุมการให้คําปรึกษาการแนะแนว (เอกสารประกอบ 8) 

......................................................................................................................... ...................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 

มติที่ประชุม................................................................................................................. ............................ 
...................................................................................................... .................................................................... .... 
 4.7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล VOC เบื้องต้น 
      ตามแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 ระดับหลักสูตร 
จึงขอรายงานการผลการวิเคราะห์ข้อมูล VOC เบื้องต้นและขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นเพ่ือ
ปรับปรุงข้อมูลต่อไป ดังนี้ 



  4.7.1 ความพึงพอใจของนิสิตต่อการรับนิสิต และการส่งเสริมและพัฒนานิสิต  วิทยาลัย
การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เอกสารประกอบ 9) 
  4.7.2 ความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ที่มีต่อการให้บริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เอกสารประกอบ 10) 
  4.7.3 ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เอกสารประกอบ 11) 
  4.7.4 ความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เอกสารประกอบ 12) 
  4.7.5 ความพึงพอใจต่อการบริหารและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เอกสาร
ประกอบ 13) 
  4.7.6 ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยการเมือง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เอกสารประกอบ 14) 
  4.7.7 ผลสํารวจความต้องการของนิสิตและอาจารย์ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  วิทยาลัย
การเมืองการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เอกสารประกอบ 15) 

........................................................................................ ....................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 

มติที่ประชุม.................................................................................................................... ......................... 
............................................................................................................... ............................................................... 
 4.8 โปรแกรมอัพโหลดไฟล์ มคอ.3 มคอ.5 สื่อการสอน และผลการประเมินผู้สอน 
      ฝ่ายวิชาการฯ พัฒนาโปรแกรมอัพโหลดไฟล์ มคอ.3 มคอ.5 สื่อการสอน และผลการประเมิน
ผู้สอน เพ่ือใช้ในปีการศึกษา 2564 จึงขอให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นเพ่ือนําไปปรับปรุงต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
......................................................................................................................... ...................................... 

...................................................................................................................................... ........................................ 
มติที่ประชุม.............................................................................. ............................................................... 

............................................................................................................................. ................................................. 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
 
 
ปิดประชุมเวลา................................... น. 
 
 

 



 
 

รายงานการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
ครั้งที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2564 

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565  เวลา 14.00 น. 
ผ่านระบบออนไลน์ 

 
ผู้มาประชุม 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันตา  วิลาชัย  คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง/ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
 2. อาจารย์ ดร.สุกรี  นาคแย้ม   รองคณบดีฯ ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
 3. อาจารย์จิตราภรณ์  สมยานนทนากุล  ประธานหลักสูตรฯ 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญารัตน์  มีสุวรรณ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
5. อาจารย์ ดร.คู่บุญ  จารุมณี   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
6. อาจารย์ ดร.โอม  ฉัตรนนท์   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 

 7. อาจารย์ธวัชชัย  ป้องศรี   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรวัตติ์  อาริยะสิริโชติ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
 9. อาจารย์ ปฤณ เทพนรินทร์   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 

10. อาจารย์หนึ่งนยา  ไหลงาม   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. อาจารย์ ดร.ชินวัตร  เชื้อสระคู   รองคณบดีฝ่ายบริหารและภาพลักษณ์องค์กร 
 2. นางวิไลวรรณ  เรืองสุวรรณ   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 3. นางสาวเกษราภรณ์  คลังแสง   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 4. นายศักดา  ดุระยับ    นักวิชาการศึกษา 
 5. นายมารุต  บุบผามาลา    นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 6. นางสาวจารุณี  มาพร    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
 เมื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบองค์ประชุมแล้ว อาจารย์จิตราภรณ์  สมยานนทนากุล ประธาน
ในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 1.1 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบจากประธาน 



1.1.1 แผนพฒันาคุณภาพหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 รอบ 6 เดือน (1 กรกฎาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564) รายงานภาพรวม
โดยมีโครงการทั้งหมดจํานวน 29 โครงการ ซึ่งตอนนี้ได้ดําเนินการไปแล้วทั้งหมดจํานวน 3 โครงการ และกําลัง
อยู่ในช่วงระหว่างดําเนินการจํานวน 9 โครงการ ส่วนที่ยังไม่ถึงช่วงดําเนินการจํานวน 17 โครงการ ทั้งนี้ได้มี
การหารือกับทางผู้บริหารก็ได้ขออนุญาตเร่งรัดไปบางส่วนแล้ว และก็มีบางกลุ่มของงานที่จําเป็นจะต้องรอเรื่อง
ของเวลาด้วย เช่น English Exit-Exam และบางกิจกรรมดําเนินการช่วงเดือนกรกฎาคม 

1.1.2 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx วันที่ 28 
มกราคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น.  ณ ห้องประชุมทองใบทองเปาด์ D-413 และรูปแบบออนไลน์ผ่าน
โปรแกรม ZOOM วิทยากรโดยรองศาสตราจารย์ ดร.วัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ที่ประชุมรับทราบ 
 1.2 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบจากผู้เข้าร่วมประชุม 
           1) อาจารย์ ดร.สุกรี  นาคแย้ม รองคณบดีฯ ฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งเพ่ือทราบเกี่ยวกับเรื่อง EdPEx 

มันจะอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 ของแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามระยะ 20 ปี จากปี

พุทธศักราช 2560 – 2579 ในชื่อว่า “พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและยกระดับการบริหาร

จัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล” ซึ่งตามแผนพัฒนาการศึกษา 20 ปี มหาวิทยาลัยระบุโครงการไว้

เลยที่เก่ียวกับ EdPEx ชื่อโครงการคือ พัฒนาระบบคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่

เป็นเลิศ หรือ EdPEx จะปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย แล้วก็ขออนุญาตนําเรียนให้ทราบถึง

มหาวิทยาลัยที่เป็นบ้านพ่ีเมืองน้องของเราก็คือที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และก็มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่ง

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้นํามาใช้ในปีการศึกษา 2556 (คณะแพทยศาสตร์) จนถึงปีการศึกษา 2562 เขาขอ

นํามาใช้กับ 10 คณะ ส่วนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเริ่มนํามาใช้เมื่อปีการศึกษา 2560 จนถึงปีการศึกษา 

2562 มีจํานวน 3 คณะ ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ และก็วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 

 2) อาจารย์จิตราภรณ์  สมยานนทนากุล ประธานในที่ประชุมแจ้งเพ่ือทราบเชิญชวนอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่านอยากให้ได้เข้าร่วมในการอบรม เผื่อใครมีคําถามก็จะได้ถามท่านวิทยากรได้เลย 

 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันตา  วิลาชัย คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง แจ้งเพ่ือทราบเมื่อวานนี้มี

การประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติให้ขยายเวลาการชําระเงินของนิสิตระดับปริญญาตรีไป

จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ และก็ในวันที่ 13 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยนัดประชุมด่วนเพื่อที่จะได้มีแนวทางใน

การจัดการเรียนการสอนเทอมหน้าถ้าหากว่ามีอะไรคืบหน้าก็จะได้นําเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบต่อไป 

 4) นางวิไลวรรณ เรืองสุวรรณ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ แจ้งเพ่ือทราบเกี่ยวกับเรื่องหนังสือที่ได้ส่ง

เข้าไปในกลุ่มงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คือ ขอความอนุเคราะห์ทุกท่านเข้าร่วมประชุมอาจารย์



ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมโครงการทบทวนการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ ในวันที่ 19 

มกราคม 2565 เวลา 08.00 – 12.00 น. ผู้จัดเป็นส่วนของกองแผนงานมหาวิทยาลัย จึงอยากจะเรียนเชิญให้

ลงทะเบียนเข้าร่วมตามคิวอาร์โค้ด หรือลิงค์ที่ได้แจ้งไปในเบื้องต้น 

 5) อาจารย์ธวัชชัย  ป้องศรี แจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับเรื่องที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) มีการแก้ไขประกาศเรื่องลาศึกษาต่อ กรณีท่ีลาศึกษาต่อแต่ก่อนให้ได้รับเงินเดือน

ค่าตอบแทนสูงสุดได้ 6 ปี ตอนนี้ลดลงมาเหลือแค่ 5 ปี ซึ่งตัวเองก็ได้คัดค้านในที่ประชุมแล้วแต่เสียงส่วนใหญ่

เขาก็ตกลงทีจ่ะให้ลดลง สําหรับใครที่ลาเรียนก็จะได้รับเงินเดือนสูงสุดได้ที่ 5 ปี 

 6) อาจารย์ ดร.สุกรี  นาคแย้ม รองคณบดีฯ ฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งเพ่ือทราบในวันที่ 15 - 16 

มกราคม 2565 ทางมหาวิทยาลัยให้แต่ละคณะส่งตัวแทนไปคัดเลือกผู้สมัครที่จะเข้าตามโครงด้านการกีฬากับ

ด้านศลิปวัฒนธรรม และได้เชิญคุณวิไลวรรณ เรืองสุวรรณ ขยายรายละเอียดเพ่ิมเติม 

 7) นางวิไลวรรณ เรืองสุวรรณ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ แจ้งเพ่ือทราบเรื่องรายละเอียดต่อจาก 

ท่านอาจารย์ ดร.สุกรี นาคแย้ม สําหรับโควตานักกีฬาที่คณะส่งไปยังอยู่ในรอบที่ 1 ซึ่งเป็นโครงการอีก

โครงการหนึ่งก็คือ โควตานักกีฬาและก็โควตาศิลปวัฒนธรรม ตัวนี้คณะมีกําหนดการรับที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น

ในวันที่ 15 มกราคม 2565 เป็นโควตานักกีฬา ส่วนวันที่ 16 มกราคม 2565 เป็นโควตาศิลปวัฒนธรรม 

แผนการรับของเรารวมทุกสาขาวิชาเอกอยู่ที่ 5 คน ได้แก่ PO = 2 คน PA = 2 คน IR = 1 คน 

 ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3 ประจําปีการศึกษา 2564 เมื่อวันพุธที ่20 ตุลาคม 2564  
ผ่านระบบออนไลน์ โดยได้ดําเนินการส่งร่างสรุปรายงานการประชุมให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
พิจารณาแจ้งแก้ไขสรุปรายงานการประชุม 
 มติ    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม หากมีการแก้ไขให้แจ้งฝ่ายเลขา
ด าเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน เมื่อล่วงพ้นเวลาดังกล่าวให้ถือว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรับรอง
รายงานการประชุมครั้งที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง  
   ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอพิจารณา 
       4.1 องค์ประกอบที่ 5 พิจารณาเพ่ือกําหนดคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนประจํารายวิชา  



ตามแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2564 ระดับ 
หลักสูตรตามองค์ประกอบที่ 5 และจากข้อแนะนําของคณะกรรมการประเมินหลักสูตรฯ เรื่องการกําหนด
อาจารย์ผู้สอน รวมไปถึงการสรรหาหรือเกณฑ์การคัดเลือกผู้สอน และการแต่งตั้งมอบหมายงานโดยขอให้
จัดทําในรูปแบบประกาศหรือแนวปฏิบัติ จึงขอให้คณะกรรมการฯ ร่วมพิจารณา (ร่าง) เกณฑ์การคัดเลือก
ผู้สอน และการแต่งตั้งมอบหมายงานตามเอกสารแนบ 
  1) นางวิไลวรรณ เรืองสุวรรณ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ได้นําเสนอคุณสมบัติของอาจารย์
ผู้สอนของหลักสูตรรัฐศาสตร์ซึ่งคณะไม่ได้กําหนดคุณสมบัติเป็นอย่างไร แต่เราปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร คือ อาจารย์มีวุฒิการศึกษาสอดคล้องโดยปกติจะเป็นทางสาขาพิจารณาแล้วส่งมาที่งานวิชาการแล้ว
ก็นําเข้าที่ประชุมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แต่คณะยังไม่มีแนวปฏิบัติที่เป็นรายลักษณ์อักษร และเป็น
ตัวประกาศออกมา โดยคณะก็ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรตามประกาศของ สกอ. 
  2) อาจารย์จิตราภรณ์  สมยานนทนากุล ประธานในที่ประชุมได้นําเสนอขออนุญาตหารือกับ
อาจารย์เป็น 2 ประเด็น คือ อยากจะขออาจารย์ให้ความเห็นว่าคณะควรที่จะทําเป็นประกาศหรือว่าเป็นแนว
ปฏิบัติหรือไม่ หรือว่าจะเป็นการเขียนแค่ในกระบวนการของ SAR เท่านั้นก็ได้ 
  3) อาจารย์ธวัชชัย  ป้องศร ีได้นําเสนอมีความเห็นว่าถ้าเกิดมันไม่มีความจําเป็นที่จะต้องถึง
ขั้นออกประกาศเป็นแนวปฏิบัติ แค่อธิบายกระบวนการต่าง ๆ  ของคณะอย่างนี้ก็ได้แล้ว คือแค่อธิบายเฉย ๆ  
คงจะดีกว่าทําให้เกิดความยืดหยุ่นกว่าด้วยไม่ต้องทําอะไรยุ่งยากหลายอย่างด้วย 
  4) อาจารย์จิตราภรณ์  สมยานนทนากุล ประธานในที่ประชุมได้นําเสนอการเขียนกําหนดใน 
SAR ตัวร่างพอดีไม่ได้นําเข้าที่ประชุมเพราะว่าพ่ึงเขียนเสร็จ เขาเรียกว่ากระบวนการและกลไกในการจัด
อาจารย์ผู้สอนซึ่งได้คัดลอกมาจากกระบวนการจริง อันดับแรกก็จะมีการกําหนดประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
ก่อนเพ่ือกําหนดรายวิชา สําหรับในส่วนของตัวกําหนดคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนเราสามารถท่ีจะตกลงกัน
แล้วก็กําหนดเป็นเกณฑ์ได้เลย เกณฑ์ตัวนี้เป็นเกณฑ์ท่ีลอกและปรึกษาคุณวิไลวรรณในเกณฑ์ของ SAR ตัวเดิม 
คือ 1) อาจารย์ต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร 2) ต้องมีคุณวุฒิและ/ หรือผลงาน
ทางวิชาการ 3) ภาระงานขั้นต่ําสอดคล้องตามประกาศ/ระเบียบของมหาวิทยาลัย 4) กําหนดให้อาจารย์ผู้สอน
รับผิดชอบในรายวิชาในหลักสูตรฯ ไม่เกินภาคการศึกษาละเท่าไหร่ ซ่ึงสามารถเขียนระบุไว้ได้ ส่วน
กระบวนการที่สองก็จะเป็นการประชุมวิชาเอกโดยผู้ประสานงานเป็นผู้จัดประชุมเพ่ือที่จะคัดเลือกอาจารย์
ผู้สอน และมีการกําหนดมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เอกรับผิดชอบ คือจําเป็นที่จะต้องมี
การกําหนดมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน ซึ่งแต่ละวิชาเอกก็จะมีความเฉพาะเจาะจงสามารถที่จะระบุได้
เอง และจากนั้นก็กลับเข้ามาประชุมที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยจะพิจารณาใน 3 เรื่อง คือ 1) ความ
ครบถ้วนของรายวิชา 2) ความสอดคล้องกับคุณสมบัติของผู้สอนที่หลักสูตรกําหนด 3) วางแนวทางในการ
กํากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ผู้สอนให้เป็นไปตามตารางสอน ตรงนี้ก็จะเป็นร่างคร่าว ๆ  ซึ่งอาจารย์
สามารถที่จะเสนอแนะในตรงนี้เลยก็ได้เพ่ือที่จะได้เอาไปปรับปรุงและนําเสนอเป็นร่างจริง ๆ  อีกครั้งตอนที่
ประชุมกันในครั้งต่อไป 



  5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันตา  วิลาชัย คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ได้นําเสนอว่าไม่
ต้องทําเป็นตัวประกาศ ก็คือ ทําอ้างถึงมติที่ประชุมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแล้วใช้เป็นแนวทาง ซึ่ง
หมายความว่าที่กําลังพิจารณากันอยู่ในสิ่งที่ท่านอาจารย์จิตรตราภรณ์ได้ยกร่างก็จะกลายเป็นมติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งจะมีสภาพเป็นแนวทางในการปฏิบัติจนกว่าจะมีมติใหม่ แล้วทีนี้ขอกลับมาท่ีตัวกลไกที่
ท่านอาจารย์จิตรตราภรณ์ได้ยกร่างมาเห็นด้วยในประเด็นที่ว่ามันจะต้องอิงกับกฎเกณฑ์อันนี้คือข้อ 
ที่ 1 และข้อที่ 2 ในสาขาวิชาเอกก็ต้องเป็นผู้ที่ได้มาเป็นส่วนร่วมพิจารณาแล้วก็กลับมาที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรอีกครั้งคงจะครบกระบวนการในส่วนตัวเห็นด้วยกับตรงนี้ 
  6) อาจารย์ ดร.สุกรี  นาคแย้ม รองคณบดีฯ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้นําเสนอไม่ได้ให้
ความเห็นเกี่ยวกับตัวยกร่างท่ีท่านอาจารย์จิตรตราภรณ์ได้นําเสนอมา ซึ่งเท่าท่ีได้ดูร่างกระบวนการและกลไกฯ 
ก็มีครบทั้งหมด แต่ในส่วนที่จะบอกว่าออกเป็นแนวปฏิบัติอย่างเป็นทางการหรือไม่นั้น หรือจะระบุใน SAR ถ้า
มองในเชิงที่ว่าคณะจะทํา มคอ.7 เข้าใจว่าตัวอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่จะเรียกว่าเป็นกลไกที่จะทําให้
ระบบที่คณะวางไว้มันขับเคลื่อนมันทํางานเพราะฉะนั้นมันก็ครอบคลุมดี คือวางระบบไว้และก็มีกลไก 
  7) อาจารย์จิตราภรณ์  สมยานนทนากุล ประธานในที่ประชุมได้นําเสนอ ดังนั้น อาจารย์
ต้องการเวลาในการพิจารณาก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจจะต้องดูอาจารย์ที่รับผิดชอบในองค์ประกอบที่ 5 ด้วย 
ว่าอาจารย์เห็นด้วยหรือไม่ หรือว่ามีอะไรที่มันไม่สอดคล้องรบกวนอาจารย์ช่วยกลับไปพิจารณา ทั้งนี้จะ
อัปโหลดไฟล์ข้อมูลไว้ให้ในเอกสารประกอบ 
 มติ    ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบร่วมกันตามเสนอ เป็นวาระเรื่องสืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป  
ขอน ากลับมาพิจารณาอีกครั้งว่าจะมีความเห็นในเรื่องนี้อย่างไรบ้าง หรืออาจารย์อาจจะแจ้งมาทาง 
คุณวิไลวรรณ และคุณมารุต ส าหรับประเด็นไหนควรที่จะเพิ่มเติม 
 
  4.2 องค์ประกอบที่ 5 พิจารณาทบทวนองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการทวนสอบ 

ตามแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 ระดับ 
หลักสูตรตามองค์ประกอบที่ 5 และจากข้อเสนอแนะนําของคณะกรรมการประเมินหลักสูตรฯ เรื่อง
องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการทวนสอบ ซึ่งให้ความเห็นว่า คณะกรรมการทวนสอบฯ ควรมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าไปเป็นคณะกรรมการทวนสอบฯ จึงขอให้คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาปรับปรุง
องค์ประกอบของคณะกรรมการทวนสอบฯ ว่าจะใช้รูปแบบอย่างไร 
       1) นางสาวเกษราภรณ์  คลังแสง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้นําเสนอเป็นข้อเสนอแนะ
จากผู้ประเมินก่อนหน้านั้นว่าควรจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือไม่ หรือว่าเราจะแยกกลุ่ม
คณะอนุกรรมการทวนสอบออกมาเป็นชุดเหมือนที่เคยแยกออกมา ณ ปัจจุบันดี ซึ่งตอนนั้นคุณวิไลวรรณได้
แจ้งว่าผู้ประเมินได้ทักท้วงมาก็เลยลองหารือกับท่านอาจารย์จิตรตราภรณ์ดูว่าเรายังไม่ได้ตั้งคณะกรรมการทวน
สอบในปีการศึกษา 2564 หรือว่าเราจะทําอย่างไรดี 
       2) อาจารย์จิตราภรณ์  สมยานนทนากุล ประธานในที่ประชุมได้ชี้แจงจากที่คุณเกษราภรณ์ได้
นําเสนอมาก็เลยอยากขอความเห็นจากอาจารย์ ซึ่งที่ได้นําเสนอมาก็จะเป็นชุดเดิม 



       3) นางวิไลวรรณ เรืองสุวรรณ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ได้นําเสนอเพ่ิมเติมจากคุณเกษรา
ภรณ์ คือเป็นคณะกรรมการจากภายนอกตอนคณะประเมินขึ้น TQR ปีนั้นเป็นท่านอาจารย์อนุสรณ์ และก็ทา่น
อาจารย์วนิดาเหมือนกันที่มาจากภายนอกที่เราจะประเมินขึ้น TQR ตอนนั้น ซึ่งท่านก็ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า 
ทีจ่ริงแล้วคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ควรจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพราะอาจารย์ดูทั้งหมด
ภาพรวมของหลักสูตรรวมถึงรายวิชาต่าง ๆ  ก็จะชัดและก็ตรงประเด็นกับการประเมินคุณภาพหลักสูตร
มากกว่าที่จะเอาอาจารย์ที่ไม่ได้เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรหมายถึงว่าวัตถุประสงค์ในการประเมิน 
ก็จะได้สอดคล้องกับการประเมินหลักสูตร 
       4) อาจารย์จิตราภรณ์  สมยานนทนากุล ประธานในที่ประชุมได้นําเสนอขอรบกวนอาจารย์
ช่วยพิจารณาให้ความเห็น ซึ่งมี 3 แนวทาง คือ 1) ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นคณะกรรมการทวนสอบ
ทั้งหมด 2) คณะอนุกรรมการทวนสอบไม่ได้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3) ผสมกันระหว่างอาจารย์ที่
รบัผิดชอบหลักสูตร และก็อาจารย์ที่ไม่ได้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยอาจารย์จะโหวตหรืออภิปราย
ก่อนจะโหวตก็ได้ 
       5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันตา  วิลาชัย คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ได้นําเสนอโดย
ส่วนตัวมองว่าท่านอาจารย์ ดร.สุกรี ควรจะเป็นกรรมการท่านที่คงไว้เพราะเนื่องจากว่าท่านเป็นรองวิชาการ
และก็ท่านก็ดูหลาย ๆ  หลักสูตรด้วยแล้วท่านก็จะเห็นภาพรวม แล้วในทางนิตินัยท่านไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรแต่ท่านก็จะเข้ามากํากับทุกครั้ง เพราะฉะนั้นชื่อหนึ่งที่อยู่ในองค์กรรมการก็น่าจะเป็นท่านอาจารย์ 
ดร.สุกรี ส่วนชื่ออ่ืน ๆ  ก็เป็นดุลพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรว่าจะเพ่ิมเติมว่าเป็นท่านไหนพร้อมกับ
ความอาสาสมัครของท่านอาจารย์ที่สะดวกช่วยงานในช่วงนั้น ๆ  ด้วย 
       6) อาจารย์ ดร.คู่บุญ จารุมณี ได้นําเสนอจําได้ว่าเคยมีช่วงเวลาหนึ่งที่มีกรรมการทวนสอบ
แล้วก็ไม่ได้ครบตัวแทนจากทุกสาขาวิชาเอก อยากจะขอเสนอว่าถึงเป็นผสมในข้อ 3 ที่เสนอไปด้วยแต่ว่าก็
ขอให้เป็นอาจารย์ที่เป็นตัวแทนครบทุกสาขาวิชาเอกด้วย เพ่ือให้สามารถท่ีจะได้ตอบโจทย์ทุกสาขาวิชาเอก 
ได้ด้วย 
       7) อาจารย์จิตราภรณ์  สมยานนทนากุล ประธานในที่ประชุมได้นําเสนอตอนนี้แนวทางที่มาก
ที่สุดก็จะเป็น ข้อ 3 แบบผสมผสานกัน และก็มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่านอื่นมีท่านใดประสงค์จะเข้าไป
เป็นอาจารย์ทวนสอบก็สามารถเสนอเข้ามาได้ ส่วนในเรื่องของการเลือกประธานให้เลือกกรรมการกันก่อนแล้ว
ท่านสามารถไปเลือกประธานกันได้เลย 
       8) อาจารย์ ปฤณ เทพนรินทร์ ได้นําเสนอตัวเองเข้าไปเป็นคณะอนุกรรมการทวนสอบ 
       9) อาจารย์จิตราภรณ์  สมยานนทนากุล ประธานในที่ประชุมได้นําเสนอ ดังนั้นขออนุญาต
ส่งกลับไปที่ผู้ประสานงานสาขาวิชาเอก เพ่ือที่จะให้ข้อมูลครบถ้วนตามที่ท่านอาจารย์ ดร.คู่บุญได้เสนอไว้ 
ขอให้อาจารย์ได้เสนอชื่ออาจารย์ที่จะเป็นคณะอนุกรรมการทวนสอบโดยให้เสนอชื่อไปที่คุณเกษราภรณ์ 
 มติ    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่วมกันตามเสนอ ให้ท่านอาจารย์ผู้ประสานงานได้ส่งรายชื่อที่ 
คุณเกษราภรณ์ภายในสัปดาห์หน้า เนื่องจากจะได้มีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง 
 



  4.3 องค์ประกอบที่ 3 และ 5 ทบทวนการบูรณาการจัดการเรียนการสอน 
  ตามแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 ระดับ
หลักสูตร ตามองค์ประกอบที่ 3 และ 5 เรื่อง การบูรณาการการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ในปีการศึกษา 
2564 มีรายวิชาจํานวน 2 วิชาที่ส่งเข้าไปในแผน IP จึงขอรายงานความก้าวหน้าและอุปสรรคของทั้งสอง
รายวิชาดังกล่าว และขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นและแนะนํารายวิชาที่มีการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการเพ่ิมเติมจากท่ีระบุเอาไว้ในแผนฯ 
       1) อาจารย์จิตราภรณ์  สมยานนทนากุล ประธานในที่ประชุมได้นําเสนอการบูรณาการ 
การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 มีรายวิชาจํานวน 2 วิชาที่ส่งเข้าไปในแผน IP ก็คือรายวิชา 
1301410 การสื่อสารทางการเมือง กับรายวิชา 1302404 การบิหารโครงการ นั้น ซึ่งรายวิชาการสื่อสารทาง
การเมืองได้สอบถามไปยังท่านอาจารย์ ดร.นิลุบล ซึ่งท่านก็ได้แจ้งว่าจะจัดภายในเดือนมีนาคม 2565 แล้วก็อีก
รายวิชาก็จะเป็นในส่วนของท่านอาจารย์กันตาจึงอยากเรียนให้ท่านอาจารย์ได้นําเสนอรายวิชาการบริหาร
โครงการ ตอนนี้ดําเนินการไปถึงไหนแล้วและก็มีอุปสรรคอะไรบ้างที่จะให้ทางหลักสูตรช่วยสนับสนุน 
       2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันตา  วิลาชัย คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ได้นําเสนอใน
รายวิชาการบริหารโครงการนี้ก็จะบูรณาการกับโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเดิมเรื่องฮูปแต้ม ซึ่งจะบูรณา
การในเทอมนี้และก็มีการเรียนการสอนไปแล้ว มีการเตรียมนิสิตเรียบร้อยแล้วเนื่องจากติดสถานการณ์โควิด-
19 และท่านนายก อบต. พึ่งจะรับรองไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วการอนุมัติโครงการอย่างเป็นทางการยังไม่เกิดขึ้น 
แต่ว่าได้ดําเนินการไปก่อนหน้านั้นแล้วในการเตรียมกับนิสิตซึ่งรูปแบบอาจจะไม่ใช่พานิสิตลงไปพื้นที่ เพราะ
เนื่องจากนิสิตปัจจุบันก็ในอยู่สภาวะออนไลน์ อาจจะเป็นการไปจัดกิจกรรมกับชุมชนในรูปแบบออนไลน์แทน 
       3) อาจารย์จิตราภรณ์  สมยานนทนากุล ประธานในที่ประชุมได้นําเสนออาจารย์มีอะไรที่จะ
ให้ทางหลักสูตรช่วยเพิ่มเติมในส่วนตรงไหนบ้าง 
       4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันตา  วิลาชัย คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครองได้นําเสนอมี
คําแนะนํา หรือว่าอยากได้อะไรเป็นพิเศษ ตอนนี้จะเป็นลักษณะของการใช้ฮูปแต้มก็คือจิตกรรมฝาผนังเป็นสื่อ
ในการจัดการชุมชนแล้วก็พัฒนาทุนทางวัฒนธรรมโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะ
ทําให้ชุมชนเข้ามาพูดคุยกันเป็นสื่อกลางให้เครื่องมือนี้เปิดทางให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ก็ได้ทํามา 4 - 5 ปี 
ตอนนี้ก็สามารถไปร่วมงานกับ สสส. แลว้ก็ตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนได้แล้ว สําหรับปีนี้ที่วางแผนไว้ก็คือจะไป
จัดทําตัวกติกาของศูนย์ ปัญหาของชุมชนนี้ที่มีอยู่คือ เป็นชุมชุมที่รวย มีอาชีพ ซึ่งจะต่างจากชุมชนที่ต้องการ
พัฒนาทักษะอาชีพต้องการให้มีรายได้ อย่างสมมติถ้าเราจะไปส่งเสริมอาชีพหรือว่าจะชวนเปิดเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนจะยินดีมากข้ึน เขารวยในลักษณะที่ยังไม่ได้รวยมากคือรวยแบบที่ต้องทํามาหากินเขาจะมีงาน
เต็มมือ อุปสรรคของการทํางานในตอนนี้ก็คือว่าชุมชนยินดีให้ความร่วมมือแต่ไม่มีเวลาว่างให้แล้วก็ปัญหาที่ทํา
ให้งานนี้หยุดชะงักไปก็คือ นายก อบต. เสียชีวิตพ่ึงจะมีการเลือกตั้งใหม่ พอนายก อบต. ท่านเก่าเสียชีวิตแต่
เดิมเราเคยจัดกิจกรรมประจําปีได้ พานิสิตไปจัดทําผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้วก็รวมชุมชนมาจัดกิจกรรมร่วมกันใน
การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมก็เลยหยุดชะงักงานบุญไป 1 - 2 ปีแล้ว 



       5) อาจารย์จิตราภรณ์  สมยานนทนากุล ประธานในที่ประชุมได้นําเสนอแสดงว่าประเด็นที่
อาจารย์จะนํานิสิตไปก็เป็นประเด็นวิจัยเดิมของอาจารย์อยู่แล้ว และก็นิสิตที่ไปก็จะได้เรียนรู้ ฉะนั้นอยากจะขอ
รบกวนอาจารย์ทําเป็นแบบรายงานเพราะการดําเนินงานจะต้องแล้วเสร็จภายในเทอมสอง อย่างไรแล้วจะขอ
หารือกับอาจารย์อีกครั้งเพ่ือให้สอดคล้องกับรายวิชาด้วย ทีนี้อยากจะขอเรียนถามอาจารย์ท่านอ่ืน ๆ  มี
รายวิชาอะไรที่จะนํามาใส่เอาไว้ในส่วนของการบูรณาการการเรียนการสอนในเรื่องของการวิจัยหรือว่าจะเป็น
เรื่องของการบริการชุมชนก็ได้ ถ้าท่านอาจารย์ไม่มีในส่วนของตรงนี้อาจารย์เล็งเห็นว่ามีอาจารย์ในสาขา
วิชาเอกท่ีมีรายวิชาที่มันเกี่ยวเนื่องกับการบูรณาการการเรียนการสอน อยากจะรบกวนขอให้ท่านอาจารย์ส่ง
รายวิชานั้นมาเพราะว่าเวลาที่เขียนรายงานต่อไปจะได้ทําให้คณะกรรมการประเมินเห็นการบูรณาการของการ
เรียนการสอนของรัฐศาสตร์กับการวิจัยและก็การบริการพื้นที่ชุมชน 
       6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันตา  วิลาชัย คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครองได้นําเสนอ
นอกจากการบูรณาการของการเรียนการสอนกับการวิจัย ก็จะมีประเด็นตอนนี้ที่มหาวิทยาลัยรับมาด้วยก็คือ
เรื่องของ SDGs ซึ่งเชื่อว่าทุกวิชาของเราไปแตะเรื่อง SDGs อยู่แล้ว ถ้าหากท่านสามารถที่จะระบุเข้าไปในการ
เรียนการสอนก็จะได้บูรณาการกับ SDGs จะขอบคุณอาจารย์ทุกท่านด้วย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการ
ป้องกันและปราบปรามทุจริต ซึ่งสองประเด็นนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่ทําให้คณะสามารถมีตัวชี้วัดที่ไม่ผูกติดมากนัก 
เพราะถ้าทุกคนเขียนก็จะได้เป็นหลักฐาน 
       7) อาจารย์ ดร.สุกรี  นาคแย้ม รองคณบดีฯ ฝ่ายวิชาการและวิจัยได้นําเสนออยากจะทบทวน
การตีความของคําว่าบูรณาการเป็นอย่างไร เผื่อว่าในปีการศึกษาต่อไปจะได้คิดถูกว่าอะไรที่ควรจะนําเข้าใน IP 
หรืออะไรประมาณนี้ คณะตีความการบูรณาการอย่างไรบ้าง เช่น มิติว่าใครกับใคร หรือว่าระหว่างวิทยาลัย
การเมืองฯ กับชุมชน หรือว่ากับหน่วยงานข้างนอก เป็นต้น 
       8) อาจารย์จิตราภรณ์  สมยานนทนากุล ประธานในที่ประชุมได้นําเสนอ Keyword คือเพ่ือ
เป็นการจัดการเรียนการสอนหมายความว่าจะต้องนํานิสิตเข้าไปเรียนรู้ในบริบทที่อาจารย์คนนั้นทํา เช่น สมตติ
อาจารย์ทําเกี่ยวกับโครงการวิจัยอาจารย์อาจจะนําเอานิสิตเข้าไปทําในส่วนไหน อาจจะไปเรียนรู้ในประเด็นนั้น
เพ่ิมเติม ซึ่งคีย์หลักของมันคือตัวของนิสิตได้เรียนรู้เป็น Co -productive knowledge of knowledge 
       9) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันตา  วิลาชัย คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครองได้นําเสนอขอ
เสริมซึ่งสามารถตีความได้ทั้งอย่างกว้างและก็อย่างแคบ ถ้าหากสมมติว่าเป็นโครงการที่สามารถจะไปทําความ
ร่วมมือแบบที่มีเอกสาร MOU ร่วมกันกับสถาบันภายนอกกับหลักสูตรข้างนอกได้เลย ถ้าอย่างน้อยที่สุด
อาจารย์มีตัวอย่างงานวิจัย เช่น เรื่องของความเหลื่อมล้ํา เรื่องการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ อาจารย์เอามา
พูดในห้องเรียนแล้วปรับบทในแผนการสอนของอาจารย์ก็ถือว่าเป็นการบูรณาการ 
       10) อาจารย์ ดร.โอม ฉัตรนนท์ ได้นําเสนอข้อสงสัยเหมือนกับท่านอาจารย์ ดร.สุกรี เพียงแค่
ถ้าในอนาคตไม่แน่ใจว่าขอบเขตของเรื่องบูรณาการครอบคลุมไปถึงเรื่องของการให้หลาย ๆ รายวิชา เพราะว่า
เรื่องของการข้ามศาสตร์ ข้ามสาขาวิชา คิดว่าเป็นประเด็นที่น่าจะสําคัญต่อไปในอนาคตแต่ไม่แน่ใจว่าในแง่ของ
กระบวนการมันจะเกี่ยวข้องกับคําว่าบูรณาการในที่นี้หรือไม่ 



       11) อาจารย์จิตราภรณ์  สมยานนทนากุล ประธานในที่ประชุมได้ชี้แจงประเด็นที่ท่าน
อาจารย์ ดร.โอม ได้นําเสนอโดยให้คําตอบว่าได้ การบูรณาการอาจารย์อาจจะไปข้ามคณะไปเลยก็ยังได้ เพราะ
ตามท่ีฟังคําอธิบายมา ตัวอย่างเช่น อาจจะเป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์กับวิทยาลัย
การเมืองฯ ในเรื่องของการเรียนรู้ขนส่งสาธารณะอย่างนี้ แล้วเราก็เอาไปเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญด้านนั้น หรือว่า
จะเป็นในกลุ่มรายวิชาเดียวกันซึ่งอาจารย์อาจจะทําเป็นแผนวิจัยอยู่แล้วและก็ให้นิสิตเข้าไปมีส่วนร่วมในตรงจุด
ไหน เรียนรู้กับเวทีกับผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประมาณนี้ หรือว่ามีส่วนร่วมในการจัดประชุม คือคําว่าบูรณา
การมันกว้างมากเพียงแต่ว่าคีย์หลักคือตัวนิสิตแล้วก็ตัวผู้เรียนมีโอกาสในการเรียนรู้จากประสบการณ์นั้นก็คือ
ผนวกกันประมาณนั้น ดังนั้นเดี๋ยวจะลองไปทําเป็นตัวร่างให้อาจจะไปขยายตัวคํานิยามว่าในช่องของ มคอ. ถ้า
บูรณาการลักษณะของรายวิชาที่บูรณาการมันอาจจะมีคํานิยามอะไรบ้าง อาจจะเป็นข้อแนะนําเฉย ๆ  อาจจะ
มีในรูปแบบไหนได้บ้าง 
       12) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันตา  วิลาชัย คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครองได้นําเสนอ 
เห็นประเด็นแล้วที่ทา่นอาจารย์ ดร.สุกรี กับท่านอาจารย์ ดร.โอม ถามเนื่องจากว่ามันมีหลักสูตรหนึ่งซึ่งเป็น
หลักสูตรของสาธารณสุขศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเราเป็นหลักสูตรสหวิทยาการแต่ว่าไม่ผ่านระดับกระทรวง
ผ่านในระดับสภาวิชาการแล้ว เขาบอกว่าไม่เป็นสหวิทยาการเพราะว่าเขาไปกระทําแบบบูรณาการแล้วเขาไป
ตีความการบูรณาการแต่จริง ๆ  แล้วมันจะต้องข้ามศาสตร์ไปอีกศาสตร์หนึ่งด้วย ซึ่งอันนี้ถ้าท่านอาจารย์สุจิต
ตราภรณ์จะกรุณานิยามในส่วนของการบูรณาการ บูรณาการในรายวิชามันเป็นอีกมิติหนึ่ง ถ้าสมมติว่าใน
อนาคตที่มันจะมีการปรับปรุงตัวหลักสูตรถ้าหากหลักสูตรจะต้องบูรณาการ ถึงมองว่าเงื่อนไขของการบูรณา
การนี้มันอาจจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน การบูรณาการในการเรียนการสอนอาจจะดูไม่มากเท่าการบูรณา
การของตัวหลักสูตรประมาณนี้ 
  มติ    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่วมกัน โดยประธานหลักสูตรขอไปดูตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร และจะเขียนขยายความไว้ให้ใน มคอ. จะได้ปรับปรุง มคอ. ส าหรับในประเด็นนี้ถ้าอาจารย์ท่าน
ไหนมีข้อเสนอแนะรายวิชาใดเพิ่มเติมสามารถน าเสนอมาได้เลยคราวหน้า ทั้งนี้ จะขออนุญาตติดตามอีก
ครั้งเผื่ออาจารย์จะมีความคิดเห็นในรายวิชาเพิ่มเติม 
 
  4.4 องค์ประกอบที่ 4 รายงานการติดตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ตามแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 ระดับ 
หลักสูตร ตามองค์ประกอบที่ 4 จึงขอรายงานความก้าวหน้าของ “แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” 
ดังนี้ (1) มีการอบรม 1 ครั้ง (2) มีแบบฟอร์มของแผนพัฒนาตนเอง และขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้
ความเห็นเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาฯ 
       1) อาจารย์จิตราภรณ์  สมยานนทนากุล ประธานในที่ประชุมได้นําเสนอสําหรับในวาระที่ 
4.4 กับ 4.5 ขอยกรวมเป็นเรื่องเดียวกัน เรื่องของแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และก็เรื่องกลไกพ่ีเลี้ยงการเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการ มันเป็นเรื่องเดียวกันเพราะว่าตอนนี้ในปีงบประมาณ 2564 มีการจัดอบรมไป 1 ครั้ง  



คือการอบรมมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ซึ่งทางฝ่ายบุคคลได้กําหนดไว้เรียบร้อยแล้ว่าจะมี
แผนพัฒนาตนเอง คืออาจารย์แต่ละท่านจะต้องเขียนแผนพัฒนาตนเองขึ้นเสนอมวิทยาลัยซึ่งอาจารย์สามารถ
ดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิงค์เอกสารแนบ สําหรับในส่วนของแผนพัฒนาตนเองทางฝ่ายบุคคลได้เปิดช่อง
ให้กับหลักสูตรโดยทางหลักสูตรสามารถท่ีจะแสดงความคิดเห็นได้และก็สามารถท่ีจะขอเสนอแก้ไขในบาง
ประเด็นได้ เพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์มีความคิดเห็นประเด็นอะไรหรือว่ามีข้อสงสัยตัวไหนในแผนพัฒนาตนเอง
ตัวนี้อาจารย์สามารถส่งมาผ่านทางหลักสูตร ให้หลักสูตรทําการรวบรวมแล้วนําเสนอไปยังอาจารย์ ดร.ชินวัตร 
เชื้อสระคู ได้ ทีนี้โดยหลักของประเด็นการพัฒนาซึ่งทางแผนพัฒนาตนเองก็จะดูในเรื่องประเด็นของการพัฒนา
ด้านการศึกษา ตําแหน่งทางวิชาการ การวิจัย และการบริการวิชาการ เป็น 4 ด้าน และสมรรถนะที่อาจารย์
ต้องการที่จะพัฒนาตัวเอง คํานิยามของสมรรถนะก็คือ ทักษะความสามารถ หรือว่าทักษะที่ตัวเราต้องการ
พัฒนาเพื่อประโยชน์งานของเรา และเขาก็จะให้อาจารย์กรอกว่าวิธีการที่อาจารย์จะพัฒนามีอะไรบ้าง 
งบประมาณ หน่วยงานต่าง ๆ  ที่อาจารย์คิดว่าจะจําเป็นกับอาจารย์ มีงบส่วนตัว มีทุนส่วนตัวอยู่เท่าไหร่ หรือ
งบประมาณอ่ืน ๆ  ที่อาจารย์คิดว่าจะหาได้ พอทางฝ่ายบุคคลได้ข้อมูลมาแล้วก็จะนําไปประมวลจากนั้นก็จะ
จัดทําโครงการอบรม จัดทําคําเสนองบประมาณ และพูดคุยกันในเชิงบริหารต่อไป ดังนั้นถ้าอาจารย์มีประเด็น
ไหนเพิ่มเติมสามารถให้ความเห็นได้เลย 
       2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันตา  วิลาชัย คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครองได้นําเสนอว่ามี 2 
ประเด็นใช่หรือไม่ มีรายบุคคลกับแบบทั้งหมดที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบและผู้สอน อาจารย์ทุกท่านสามารถ
เสนอมาได้เลยว่าทักษะที่จําเป็นหรือองค์ความรู้ที่จําเป็น คือถ้าจะอบรมก็ถือเป็นการอบรมแบบรวม หรือว่าจะ
ให้ทางวิทยาลัยฯ ไปหา Outsource ให้ ส่วนมากแผนการพัฒนาตนเองในรายบุคคลจะเป็นอะไร หรือเป็น
กรณีท่ีท่านอาจารย์ได้ทํา SAR แล้ว ทางผู้ประเมินได้แนะนําว่าเราเหล่าอาจารย์ผู้สอนขาดทักษะอะไรบางอย่าง
อยู่ ซึ่งทางผู้รับผิดชอบสามารถส่งข้อมูลมาได้เพระว่าเวลาที่อนุมัติไปอบรมจะได้เสนอแนะให้ที่ผู้ขออนุมัติ
โดยตรงไปเรียนคอร์สอะไรบ้าง เพราะว่าเวลาอนุมัติเงินไปอบรมท่านอาจารย์ขอมาเราก็จะให้ไปตามวงเงินนั้น
อยู่แล้วตามสิทธิ์ท่านจะได้มีคอร์สอะไรที่เสนอแนะจากผู้ประเมินหลักสูตรก็จะได้เป็นแนวทางท่ีชัดเจนขึ้น 
       3) อาจารย์จิตราภรณ์  สมยานนทนากุล ประธานในที่ประชุมได้นําเสนอตอนนี้เราได้เงินอยู่ 
ที่ 18,000 บาท ในการพัฒนาตนเอง ถ้าเกิดสมมติว่ามันจําเป็นที่จะต้องขยับขยายอย่างไร มันก็จะเกี่ยวพันกับ
งบประมาณของคณะ แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือในตัวแผน IP ความก้าวหน้าระบุเอาไว้เป็นเดือนกรกฎาคมซ่ึงมัน
ล่าช้าเกินไปก็เลยพูดคุยกันกับทางฝ่ายบุคคลแล้วว่าแผนตัวที่จะให้เขียนขั้นตอนที่ 1 คือจะมีการอบรมการ
เขียนก่อนสักประมาณเดือนมีนาคม และจะมีการรวบรวมประมาณเดือนเมษายนเพ่ือให้ทันกับการทํา
งบประมาณ ดังนั้นถ้าอาจารย์มีความเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาตนเองตัวนี้ประเด็นไหนที่มันยังไม่ครบถ้วนหรือ
ประเด็นไหนที่อาจารย์มีข้อสงสัยอะไรมีคําชี้แจงเพ่ิมเติม อาจารย์สามารถที่จะรวบรวมประเด็นผ่านทาง
หลักสูตรได้ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ทางหลักสูตรจะได้รวบรวมความเห็นและทําความเห็นไปที่ทาง
คณะต่อไป 
  มติ    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่วมกันตามที่เสนอ 
 



       4.5 องค์ประกอบที่ 4 ทบทวนกลไกพี่เลี้ยงการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 
  ตามแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 ระดับ
หลักสูตร ตามองค์ประกอบที่ 4 และจากข้อแนะนําของคณะกรรมการประเมินหลักสูตรฯ เรื่องการสร้างระบบ
พ่ีเลี้ยงเพ่ือเป็นกลไกในการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ  จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ว่า ควรจะจัดให้มีกลไก
ในลักษณะแบบใด เช่น ในรูปแบบการจัดโครงการ “โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในการเข้าสู่ตําแหน่ง
ทางวิชาการ” หรือรูปแบบอื่น ๆ 
       1) อาจารย์จิตราภรณ์  สมยานนทนากุล ประธานในที่ประชุมได้นําเสนอกลไกพ่ีเลี้ยงการเข้า
สู่ตําแหน่งทางวิชาการตอนนี้เรามีการอบรมจริยธรรม ซึ่งมีโครงการอบรมไป 1 โครงการ ทีนี้ถ้าอาจารย์มี
ความเห็นว่าควรที่จะมีโครงการใดเพ่ิมหรือไม่ หรืออาจารย์คิดว่าควรที่จะมีการจัดกลไกในรูปแบบไหนเพ่ิมเติม
บ้าง อยากจะขอให้อาจารย์ช่วยให้ความคิดเห็นว่าควรจะต้องมีการโครงการประเภทไหนเพ่ิมข้ึน มีการสร้าง
กลไก การประชุม หรือกิจกรรมอะไรเพ่ิมข้ึนในการที่จะส่งเสริมศักยภาพของอาจารย์ในการเข้าสู่ตําแหน่งทาง
วิชาการ 
       2) อาจารย์ธวัชชัย  ป้องศร ีได้นําเสนอตอนนี้เกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการที่ประกาศ
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ที่ผ่านมาเป็นไปได้หรือไม่ที่เราจะอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเกณฑ์การขอ
ตําแหน่งทางวิชาการใหม่ในรายละเอียดต่าง ๆ  เพราะมันมีอะไรที่เปลี่ยนไปค่อนข้างมากพอสมควร 
       3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันตา  วิลาชัย คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครองได้นําเสนอ
อาจารย์มีวิทยากรท่านไหนที่ได้เล็งไว้แล้วก็สามารถเสนอมาได้ 
       4) อาจารย์ ดร.สุกรี นาคแย้ม รองคณบดีฯ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้นําเสนอเรื่องวิทยากร 
ท่านหนึ่งทีส่่วนใหญ่จะได้รับเชิญพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งเป็นอาจารย์ที่คณะศึกษาศาสตร์ หาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ในส่วนของคณะก็เคยเชิญมาเหมือนกันเป็นสุภาพสตรีแต่จําชื่อไม่ได้ทั้งนีจ้ะลองไปค้นดูชื่ออีกที 
       5) อาจารย์จิตราภรณ์  สมยานนทนากุล ประธานในที่ประชุมได้นําเสนอ ดังนั้นงานนี้ทาง
คณะจะขอเป็นเจ้าภาพให้ นอกจากนี้มีโครงการอ่ืนหรือไม่ที่อาจารย์อยากจะให้อบรมเพ่ิมเติม และมีข้อเสนอ
อะไรเพิ่มเติมกับกลไกพ่ีเลี้ยงการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการท้ังนี้ ในเบื้องต้นอันแรกสุดจะมีการเสนอไปที่คณะ
ขอให้มีการอบรมเรื่องเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการใหม่แล้วก็จะต้องคุยกับอาจารย์ที่เสนอตําแหน่งต่าง ๆ  
จะลองไปเก็บข้อมูลดูว่าอาจารย์ที่เสนอขอตําแหน่งอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่กําลังนําเสนอหรือว่าเสนอไปแล้ว มี
ข้อคิดเห็นอย่างไรบ้าง และก็จะนํามารายงานในครั้งใหม่ว่าเราอาจจะมีการจัดโครงการอะไรเพิ่มเติมในการ
สนับสนุนให้อาจารย์สามารถที่จะไปขอตําแหน่งทางวิชาการได้สะดวกมากขึ้น 
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  4.6 องค์ประกอบที่ 3 รายงานการติดตามรายงานการควบคุมดูแลการให้คําปรึกษาทาง
วิชาการและรายงานการควบคุมการให้คําปรึกษาการแนะแนว 
  1) นางสาวจารุณี มาพร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ไดน้ําเสนอจากการที่ให้
คําปรึกษาในส่วนของเคสที่เป็นเกี่ยวกับสุขภาพจิตยังไม่ค่อยมีนิสิตเข้ามาขอรับคําปรึกษาเท่าไหร่ โดยส่วนใหญ่



จะเป็นการให้คําปรึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการลาพักการเรียน การลงทะเบียนเรียน และก็คําร้องออนไลน์
ทั่ว ๆ ไป ปัญหาของการลงทะเบียนเรียนไม่ได้ การชําระค่าเทอมไม่ทัน และก็จะมีช่องทางในการติดต่อกับ
อาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งนิสิตบางคนอาจจะไม่ทราบช่องทางเพราะว่าบางครั้งอาจารย์ที่เคยให้
ข้อมูลไปแล้วนิสิตบางคนก็ไม่ได้ติดตามในส่วนนี้นิสิตก็ได้ทักมาสอบถามส่วนตัวผ่านทางเฟซบุ๊กและก็ไลน์ 
ส่วนมากนิสิตจะไม่ค่อยเข้าช่องทางเว็บไซต์การให้คําปรึกษาของคณะเนื่องจากอาจจะมองว่าต้องมีการนัด
หมายล่วงหน้าหรือเขาอยากติดต่อได้แบบเรียลไทม์ก็เลยใช้ช่องทางแบบทักมาส่วนตัว ซึ่งเคสที่ให้คําปรึกษา
เบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิชาการแบบนี้เฉลี่ยวันละ 10 คน เพราะตัวเองสามารถให้คําปรึกษาได้ในเบื้องต้นและก็
จะส่งเคสต่อให้กับงานวิชาการกรณีท่ีมีรายละเอียดลึก แต่ถ้ากรณีที่ไม่สามารถให้คําปรึกษารายละเอียดลึกได้ 
เช่น เรื่องของพัฒนานิสิตเกี่ยวกับ กยศ. ก็จะให้ข้อมูลแนะนําให้นิสิตไปติดต่อกับฝ่ายพัฒนานิสิตกับเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบในส่วนของตรงนี้ 
  2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันตา วิลาชัย คณบดีวิทยาลัยการเมืองฯ ได้นําเสนอถ้าจะสามารถ
รวบรวมข้อมูลได้กรณีที่นิสิตเข้ามา แล้วเข้ามาด้วยเหตุผลใดอาจจะเป็นเรื่องสงสัยในระบบการลงทะเบียนเรียน 
ความเข้าใจในรายวิชา ช่องทางในการติดต่ออาจารย์หรือจะเป็นปัญหาทางสุขภาพจิต หรือมันเป็นทักษะชีวิต
อะไรบางอย่างซึ่งยังไม่ได้ป่วยอะไรแบบนี้ ถ้าสมมติคุณจารุณี มาพร แยกออกได้เป็นกลุ่ม ๆ  ได้ แล้วสามารถที่
จะส่งข้อมูลเหล่านี้กลับเข้ามามันอาจจะเป็นข้อมูลที่ดีกับหลักสูตรที่จะออกแบบโครงการหรือกิจกรรมอะไรที่
จะทําให้นิสิตได้ในตรงนี้ขึ้นมา เช่น คําถามที่พบบ่อยที่นิสิตถามมาอาจจะมาทําวิธีการสื่อสารที่ตรงเข้าไปกับ
นิสิตได้มากยิ่งข้ึน หรือทักษะอะไรบางอย่างดูแล้วทีน่ิสิตขาดไปก็จะได้ทําโครงการพัฒนานิสิตหรือโครงการเติม
ความรู้ทางวิชาการอะไรไป และข้อมูลที่สําคัญจากอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านด้วยหรือแม้แต่อาจารย์ในรายวิชา 
  3) นางสาวจารุณี มาพร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ได้นําเสนออยากเสนอให้
อาจารย์ทุกท่าน หรือเจ้าหน้าที่ทุกคนไปร่วมอบรมการให้คําปรึกษากรณีท่ีทางกองกิจการนิสิตได้จัดอบรมข้ึน 
และได้ขอตัวแทนแต่ละคณะเข้าร่วม ซึ่งตรงนี้จะทําให้ทุกคนมีทักษะในการให้คําปรึกษาเพ่ิมข้ึนสามารถท่ีจะให้
คําปรึกษากับนิสิตได้และช่วยกันคัดกรองนิสิตได้ในระดับหนึ่ง 
        4) อาจารย์จิตราภรณ์  สมยานนทนากุล ประธานในที่ประชุมได้นําเสนอในส่วนของคุณจารุณี 
มาพร คงต้องมีข้อเสนอของหลักสูตรไปว่าน่าจะมีการอบรมเรื่องของการดูแลแนะแนวสุขภาพจิตมากขึ้น และ
ขออนุญาตทางคุณศักดา ดุระยับ ช่วยรายงานการให้คําปรึกษาทางวิชาการโดยภาพรวม 
  5) นายศักดา  ดุระยับ ได้นําเสนอสําหรับส่วนที่รับผิดชอบจะเป็นโครงการอาจารย์ที่ปรึกษา
นัดพบนิสิต เบื้องต้นในเทอม 1/2564 ก็จะมีข้อเสนอแนะของนิสิตดังนี้ 

1. ก็จะเป็นการเสนอแนะถึงอาจารย์ผู้สอนสําหรับบางท่านกรณีการให้เวลาในการ 
ทําข้อสอบสําหรับการสอบแบบออนไลน์ นิสิตมองว่าผู้สอนมักให้เวลาน้อยจึงอยากให้พิจารณาเพ่ิมเวลาในการ
ทําข้อสอบหากเป็นไปได้ 
   2. อยากให้อาจารย์นําคลิปวีดิโอที่บรรยายมาโพสต์ลงใน Google Classroom 
หลังจากสอนเสร็จ เนื่องจากอาจารย์บางท่านอาจลืมและนําคลิปมาลงในช่วงใกล้สอบทําให้นิสิตไม่สามารถทบ
บทวนเนื้อหาหรือสอบถามได้ทัน 



   3. อยากให้อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ิมการจัดประชุมพบปะกันจากเทอมละ 1 ครั้ง เป็น
เทอมละ 2 ครั้งแทน เพื่อที่จะให้อาจารย์จะได้มีสัมพันธไมตรีต่อกันมากข้ึน และเพ่ือง่ายต่อการกล้าปรึกษา
เรื่องส่วนตัวกับอาจารย์ที่ปรึกษามากยิ่งขึ้น 
   4. อยากให้มีการจัดอบรมต่าง ๆ  อย่างเช่นนอกเหนือจากนิสิตในรายวิชาฝึกงานก็
อยากให้มีโครงการที่นิสิตทั่วไปได้อบรมด้วย เช่น การอบรมการเขียนหนังสือราชการ การอบรมเก่ียวกับการใช้ 
Excel อะไรประมาณนี้เบื้องต้น 
        6) อาจารย์จิตราภรณ์  สมยานนทนากุล ประธานในที่ประชุมได้นําเสนอ ดังนั้น สามารถแยก
เป็นเรื่องของการดูแลนิสิต เรื่องของการเรียนการสอน และก็เรื่องโครงการอบรมเพ่ิมเติม ทั้งนี้ ให้คุณศักดา  
ดุระยับ ช่วยประมวลว่ามีโครงการใดบ้าง มีความต้องการในกลุ่มเรียนไหนบ้าง เพราะว่าจะได้นํามาสู่การเขียน
โครงการเพื่อตอบสนองตรงนี้ของนิสิตไปด้วยเลย ถ้าอาจารย์มีประเด็นไหนที่สงสัยเพิ่มเติมจะให้คุณศักดา  
ดุระยับ เวียนรายงานให้อีกครั้งหนึ่ง รบกวนอาจารย์ผู้ประสานงานส่งลิงค์รายงานไปให้อาจารย์ในสาขาวิชาเอก
ด้วยเพื่อที่อาจารย์ในสาขาวิชาเอกจะได้ประชุมนิสิตในที่ปรึกษาและก็ประเมินผลขึ้นมา 
  มติ    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่วมกันตามที่เสนอ 
 
  4.7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล VOC เบื้องต้น 
     ตามแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 ระดับหลักสูตร จึงขอ
รายงานการผลการวิเคราะห์ข้อมูล VOC เบื้องต้นและขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นเพื่อ
ปรับปรุงข้อมูลต่อไป ดังนี้ 
   4.7.1 ความพึงพอใจของนิสิตต่อการรับนิสิต และการส่งเสริมและพัฒนานิสิต  
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
   4.7.2 ความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ที่มีต่อการให้บริการและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
   4.7.3 ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรรัฐศาสตร
บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
   4.7.4 ความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
   4.7.5 ความพึงพอใจต่อการบริหารและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   4.7.6 ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรรัฐศาสตร
บัณฑิต วิทยาลัยการเมือง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
   4.7.7 ผลสํารวจความต้องการของนิสิตและอาจารย์ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
วิทยาลัยการเมืองการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
  1) นางสาวเกษราภรณ์ คลังแสง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้นําเสนอ4.7.1 ความพึงพอใจ
ของนิสิตต่อการรับและการส่งเสริมและพัฒนานิสิต ซึ่งได้อ่านเบื้องต้นจากทางกองแผนงานที่เขาได้ส่งร่าง



แบบสอบถามมาเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 ก็เลยได้กลับไปเพ่ิมข้อมูลในเรื่องของการรับนิสิตเพ่ิมรายละเอียด
อีกเล็กน้อยในบางประเด็น มีการปรับให้มีความทันสมัยมากข้ึน และขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ช่วย
ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตตอบแบบสอบถาม ในเบื้องต้นที่เก็บข้อมูลมาซึ่งมีนิสิตตอบแบบสอบถามมาจํานวน 533 
คน แบ่งเป็นวิชาเอกการเมืองการปกครอง 86 คน วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ 373 คน และวิชาเอก
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 74 คน ที่เอามาวิเคราะห์เพื่อให้ดูว่าส่วนใหญ่มาจากภาคไหน จังหวัดอะไร จบ
สายไหนมาบ้าง สําหรับในเรื่องประเด็นความพึงพอใจยังขาดในเรื่องของการให้คําปรึกษาซึ่งไม่มีรายละเอียดก็
อาจจะได้เพ่ิม และประเด็นกระบวนการคัดเลือกก็ต้องเพ่ิมข้อคําถามขึ้นมาอีกว่าสอดคล้องกับตลาดแรงงาน 
ความเหมาะสมจํานวนนิสิตกับอาจารย์ผู้สอน อะไรแบบนี้ตามตัวชี้วัดของกองแผนงาน ในเบื้องต้นท่ีทําการ
วิเคราะห์ผลออกมาค่าคะแนนเพ่ิมข้ึนทุกตัวดีกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา 4.7.2 ความพึงพอใจของนิสิตและ
อาจารย์ที่มีต่อการให้บริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เรื่องนี้เราดูจากของกองแผนงานที่ส่งมา เราได้ทําแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน คือ ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่สํานักงานเลขานุการฯ ส่วนที่ 2 ก็จะเป็น
ความพึงพอใจของการให้คําปรึกษาการบริการข้อมูลข่าวสารให้กับนิสิต และในส่วนที่ 3 ก็จะเป็นความพึงพอใจ
ของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งดูแล้วในส่วนนี้เราทําได้ละเอียด คือจะเก็บรายละเอียดได้มากกว่าในส่วนของ
กองแผนงานที่ทํามาและข้อมูลครอบคลุมยิ่งขึ้น แต่ว่าในส่วนนี้ก็จะมีนิสิตที่ตอบแบบสอบถามมาเป็นส่วนใหญ่ 
มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ตอบเข้ามาเพียงแค่ 1 ท่าน  ก็เลยอยากจะขอประชาสัมพันธ์ส่งแบบสอบถาม
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือว่าอาจารย์ผู้สอน ขออนุญาตส่งแบบสอบถามนี้กลับไปอีกรอบให้อาจารย์
ช่วยทําแบบสอบถามให้ สําหรับแบบสอบถามในเรื่องนี้ก็ได้ท่าน รศ.ดร.สัญญาญารัตน์ มีสุวรรณ คอย
ตรวจสอบให้ 4.7.3 ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ตัวนี้มันเป็นตัวเพ่ิมเติม
ขึ้นมาซ่ึงเราจะวิเคราะห์ใน 3 ด้านด้วยกันก็คือเรื่องด้านเนื้อหารายวิชา ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และ
ความพึงพอใจของนิสิตต่อการร้องเรียนของนิสิตจะมี 1 ข้อที่เราจะต้องเขียนในตัวชี้วัด ซึ่งค่าตัวนี้ที่วิเคราะห์
ออกมาเบื้องต้น คือ ดีกว่าปีที่แล้วเพ่ิมข้ึนก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ 4.7.4 ความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร สําหรับข้อมูลในตรงนี้นิสิตปีสุดท้ายกับบัณฑิตใหม่ยังตอบแบบสอบถามได้
จํานวนที่น้อย ตอบกันเข้ามาเพียง 116 คน ซึ่งตรงนี้อาจจะต้องทําการประชาสัมพันธ์เน้นย้ําให้ตอบ
แบบสอบถามกันอีกครั้ง โดยแบบสอบถามชุดนี้มี 6 ด้าน คือ ด้านสาขาวิชาเอก ด้านอาจารย์ผู้สอนวิธีการสอน 
ด้านห้องเรียนอาคารเรียนบรรยากาศในการเรียน ด้านบริการสิ่งสนับสนุนในการเรียนการสอน ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ และด้านการฝึกปฏิบัติการประกอบวิชาชีพ ซึ่งค่าคะแนนในแบบสอบถามชุดนี้อยู่ในระดับมาก
เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีแล้ว 4.7.5 ความพึงพอใจต่อการบริหารและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซึ่งตอนนี้
อาจารย์ยังตอบกันเข้ามาไม่เยอะ มีอาจารย์ที่ตอบมาเพียง 3 ท่านอาจจะต้องมีการทําแบบสอบถามกลับไปใหม่ 
เนื่องจากว่ากองแผนงานได้ส่งแบบสอบถามมาใหม่จะมีการเพ่ิมประเด็นเพิ่มเติมขึ้นมาอีกประมาณ 3 - 4 ข้อใน
สองด้านที่ถามไป 4.7.6 ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอนซึ่งตรงนี้เราถามในกลุ่มของ
ผู้ปกครองที่นิสิตมาสอบสัมภาษณ์ในรอบแรกที่ผ่านมา คือทําเป็น Google Form และส่งลิงค์เข้าไปให้นักเรียน
ที่เข้าสอบสัมภาษณ์ช่วยอ่านให้ผู้ปกครองตอบแบบสอบถามเข้ามา 4.7.7 ผลสํารวจความต้องการของนิสิตและ
อาจารย์ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สําหรับชุดนี้คณะกรรมการที่มาประเมินครั้งที่แล้วได้ทําการเสนอแนะ 



คือ เราควรจะทําการสํารวจก่อน ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนิสิตที่ตอบแบบสอบถามเข้ามา มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบรับ
หลักสูตรตอบมาเพียง 1 ท่าน และอาจารย์ผู้สอนยังไม่ได้ตอบเข้ามา แต่ในรายละเอียดที่สรุปมาให้นั้นยังไม่ได้
แยกย่อยลงไป คือได้ทําเป็นด้านรวมไว้ว่าทุกคนตอบมาแบบไหน ตอนนั้นได้ออกแบบสอบถามปลายเปิดให้ทุก
คนตอบมาในเรื่องของด้านที่ 1 ก็จะเป็นพวกด้านอาคารสถานที่ต่าง ๆ  ว่าเขาอยากได้แบบไหน ส่วนใหญ่ก็จะ
เป็นพวกห้องน้ํา ห้องเรียน ที่จอดรถแสงสว่าง และก็ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านอินเตอร์เน็ตเป็นด้านที่ 2 ส่วนใหญ่
ที่อยากได้คือสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้มันครอบคลุมทั้งอาคาร ส่วนด้านที่ 3 ที่สอบถามไปเกี่ยวกับเรื่องห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียนที่คณะอยากให้เป็นแบบไหน เขาก็อยากได้โต๊ะเก้าอ้ีที่มีความเพียงพอพร้อมใช้งาน 
และแอร์ในห้องที่เย็นเพราะบางห้องก็มีข้อเสนอมาว่าห้องนี้เย็นเกินไป ห้องนี้แอร์ไม่เย็น และเรื่องของการเพ่ิม
ความสว่างในห้องเรียน ในส่วนของห้องปฏิบัติการก็อยากให้คอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน สําหรับด้านที่ 4 ก็จะ
เป็นโสตทัศนูปกรณ์ที่เสนอแนะกันเข้ามาก็จะเป็นเรื่องโปรเจคเตอร์ คือ ภาพมองไม่ชัดแล้ว ก็อยากจะให้
เปลี่ยนใหม่ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่พร้อมใช้งาน ด้านที่ 5 จะเป็นห้องสมุด คือ อยากให้เพ่ิมหนังสือใหม่ มีมุมไว้
สําหรับอ่านหนังสือ จัดติว และอยากจะให้เพิ่มโต๊ะเก้าอ้ีในห้องสมุดเพราะว่าในห้องสมุดเราแคบ และให้มี
หนังสือเพ่ิมข้ึน ด้านที่ 6 ก็จะเป็นหนังสือตําราเอกสารทางวิชาการ คืออยากให้มีหนังสือเรียนที่มากขึ้น มีระบบ
ดูออนไลน์หรือ E-Books และอยากให้อาจารย์มีเอกสารไฟล์ประกอบการสอนให้นิสิตสามารถเข้าดูได้ ทั้งนี้จะ
สรุปออกมาให้เห็นเป็นประเด็นไป 
  2) อาจารย์ ดร.สุกรี  นาคแย้ม รองคณบดีฯ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้นําเสนอสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ทีไ่ด้ข้อมูลมาจากการสํารวจนี้จะตอบ SAR รอบปัจจุบันหรือว่าตามที่กรรมการประเมินให้
ข้อเสนอแนะ คือ เราจะเอาไปใช้ในรอบไหนหรือทั้งสองรอบ 
  3) นางสาวเกษราภรณ์ คลังแสง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้นําเสนอ ณ ตอนนั้นที่
คณะกรรมการได้เสนอแนะว่าคณะสอบถามไปแล้วตั้งงบประมาณหรือดําเนินการตามที่ความต้องการของนิสิต
จริง ๆ หรือไม่ เนื่องจากก่อนหน้านั้นท่านคณบดีลองให้สํารวจตรงนี้มาก่อนเพราะว่าจะเข้าไป Defend 
งบประมาณเดือนมีนาคมก็เลยได้ทําเรื่องนี้ขึ้นมาเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับนิสิตและใช้ประกอบ SAR 
  4) รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญารัตน์  มีสุวรรณ ได้เสนอแบบสํารวจนี้ถ้าเข้าใจไม่ผิด ถ้าถาม
แล้วก็ต้องทําตอนนี้ มันจะไม่ได้อยู่ในวงรอบนี้สําหรับการประเมินซึ่งจะไปอยูในวงรอบของปีการศึกษาหน้า 
  5) อาจารย์ ดร.สุกรี  นาคแย้ม รองคณบดีฯ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ไดน้ําเสนอขอบคุณท่าน 
รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญารัตน์  มีสุวรรณ ถ้าเป็นวงรอบหน้าจะดีมาก แต่คําถามคือว่าในวงรอบนี้ในเรื่องสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้เรามีข้อมูลหรือยังท่ีจะไปตอบ SAR รอบปัจจุบันซึ่งเป็นรอบนี้มันเป็นโจทย์ที่คณะจะต้อง
ช่วยกันคิด 
        6) อาจารย์จิตราภรณ์  สมยานนทนากุล ประธานในที่ประชุมได้นําเสนอ อาจจะต้องขอ
อนุญาตไปค้นเอกสารกันก่อนพอดีช่วงการปรับโครงสร้างคุณเกษราภรณ์ ก็มาทํา VOC เพ่ือที่จะรองรับการขอ
งบประมาณในปี 2566 ต่อไป ทีนี้ในส่วนของข้อเสนอแนะกรรมการประเมิน (รศ.ดร.สุบรรณ เอ่ียมวิจารณ์) ก็
จะมาประมาณเดือนกรกฎาคมของปี 2564 หมายความว่ามันต้องมีเอกสารอะไรบางอย่างก่อนหน้านั้นแล้ว 
  มติ    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่วมกันตามที่เสนอ 



 
  4.8 โปรแกรมอัพโหลดไฟล์ มคอ.3 มคอ.5 สื่อการสอน และผลการประเมินผู้สอน 
       ฝ่ายวิชาการฯ พัฒนาโปรแกรมอัพโหลดไฟล์ มคอ.3 มคอ.5 สื่อการสอน และผลการประเมิน
ผู้สอน เพ่ือใช้ในปีการศึกษา 2564 จึงขอให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นเพ่ือนําไปปรับปรุงต่อไป 

 
 
  1) นางสาวเกษราภรณ์  คลังแสง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้นําเสนอเรื่องที่จะให้อัปโหลด
ไฟล์ มคอ.3 มคอ. 4 มคอ.5 มคอ.6 สื่อการสอน และผลการประเมินผู้สอน ตอนนั้นที่ได้คุยกันไว้รวมทั้ง
กรรมการทวนสอบที่ได้ติดค้างในส่วนนี้ก็เลยให้คุณวรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช ได้ช่วยออกแบบให้ สําหรับโปรแกรมนี้
ก็ได้ออกแบบคล้าย ๆ  กับการอัพโหลดข้อมูลในเรื่องของ มคอ.7 ที่อาจารย์อัพโหลดข้อมูลกัน ซึ่งในตรงนี้
สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของคณะ www.copag.msu.ac.th/tqf  ในส่วนของ Username อาจารย์สามารถใช้
ชื่อจริงเป็นภาษาอังกฤษ ส่วน Password จะเป็นเลข 1 - 6 ทั้งนี้อาจารย์สามารถเปลี่ยน Password ได้ 
สําหรับหน้าแรกของเว็บไซต์ก็จะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ เช่น ฝ่ายวิชาการอาจจะทําหนังสือแจ้งรายการนี้ 
กําหนดช่วงระยะเวลาในการส่ง และ มคอ. ต่าง ๆ  เป็นต้น ส่วนการอัพโหลดเอกสารตาม มคอ. สมมติอาจารย์
จะส่ง มคอ.3 ปีการศึกษา 2564 ก็ให้ตั้งชื่อ โดยให้ระบุชื่อเอกสารรหัสวิชา ชื่อวิชา ปีการศึกษา ตัวอย่างเช่น 
1301409-2564 ซึ่งถ้าอัพโหลดเสร็จมันจะโชว์เป็นภาพรวมปีการศึกษาก็เลยอยากให้อาจารย์ช่วยระบุด้วยว่า
เป็นปีการศึกษาอะไร ดังนั้นทางฝ่ายวิชาการจะเป็นคนที่กําหนดช่วงระยะเวลาในการส่งแต่ละครั้ง และจะ
จัดทําคู่มือสําหรับในการเข้าใช้ระบบให้ ตอนนี้ให้ดูหน้าตาเว็บไซต์ก่อนว่าเป็นแบบไหน เข้าใช้อย่างไร 
  2) อาจารย์จิตราภรณ์  สมยานนทนากุล ประธานในที่ประชุมได้เสนอสําหรับเว็บไซต์นี้จะเป็น
การแก้ปัญหาในการติดตาม มคอ.3 กับ มคอ. 5 เริ่มใช้ระบบจริงในภาคเรียนที่ 3/2564 
  3) รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญารัตน์  มีสุวรรณ ได้เสนอถ้าเทอมสามจะเอาเข้าประเมินไม่ได้ 
  4) อาจารย์จิตราภรณ์  สมยานนทนากุล ประธานในที่ประชุมได้เสนอหมายถึง คือ มคอ.3 
กําหนดต้องส่งก่อนกี่สัปดาห์อะไรประมาณนั้น 



  5) นางสาวเกษราภรณ์  คลังแสง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปได้เสนอถ้าอาจารย์ส่งตาม
ระยะเวลาก็จะสามารถประเมินได้ แต่อาจจะมีปัญหาที่อาจารย์บางท่านยังไม่ส่ง ดั้งนั้นระบบนี้ก็มีไว้เพ่ือติดตาม 
แต่สมมติถ้าท่านไหนที่ส่งตามระยะเวลาที่กําหนด มคอ.3 ก่อนเปิดภาคการศึกษาอะไรแบบนี้ จะสามารถโชว์
ตัวนี้ในระบบได้เลย อาจจะต้องโชว์ในปีการศึกษา 2565 ในอนาคตเพราะมีข้อตกลงร่วมกัน 
  6) อาจารย์จิตราภรณ์  สมยานนทนากุล ประธานในที่ประชุมได้เสนอขอบคุณฝ่ายวิชาการที่
พยายามแก้ไขปัญหาในตรงนี้ให้ เพราะฉะนั้นอาทิตย์หน้าก็จะมีการกระจายเรื่องพวกนี้ไปให้อาจารย์ทุกท่านได้
รับทราบ 

มติ    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่วมกันตามที่เสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  1) อาจารย์จิตราภรณ์  สมยานนทนากุล ประธานในที่ประชุมได้แจ้งเรื่องทางฝ่ายวิชาการมี
ข้อสังเกตมาในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในเทอม 3/2564 เพราะว่าอาจจะมีบางรายวิชาของ
หลักสูตร 2564 ที่สามารถเปิดได้แล้ว และอีกหนึ่งตัวในเทอม 1/2565 ซึ่งจะต้องมาคุยกันในเรื่องของการ
จัดการเรียนการสอนสําหรับชั้นปีที่ 2 ของหลักสูตร 2564 และตัวรายวิชาที่เหลื่อมกันก็เลยขออนุญาตนัด
ประชุมอาจารย์เป็นกรณีพิเศษ เรื่องของการจัดการเรียนการสอนในเทอม 3/2564 และเทอม 1/2565 ทีนี้ขอ
สอบถามคุณเกษราภรณ์ว่าต้องส่งตารางสอนในเทอม 3/2564 ในช่วงไหน 
  2) นางสาวเกษราภรณ์  คลังแสง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้แจ้งตอนแรกที่วางไว้คือ
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ก็จะลงในระบบไว้ สําหรับการทําหนังสือเวียนออกก็ประมาณกลางเดือนมกราคมให้
อาจารย์ผู้ประสานงานส่งรายวิชาเทอม 3/2564 มาให้ และประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ก็จะดําเนินการจัด
ในรายวิชา 
  3) รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญารัตน์  มีสุวรรณ ได้มีคําถามเรื่องจัดรายวิชา คือถ้าเข้าใจไม่ผิด
ให้ส่งเป็นปีการศึกษาแล้วทําไมทุกเทอมจะต้องมาถามกันใหม่และจัดกันใหม่ทุกเทอม 
  4) อาจารย์จิตราภรณ์  สมยานนทนากุล ประธานในที่ประชุมได้ชี้แจงว่าที่จริงแล้วก็ไม่เชิงว่า
จัดใหม่ คือทางคุณเกษราภรณ์ต้องการที่จะยืนยันว่าอาจารย์ยังยืนยันจะจัดตามอย่างนี้หรือไม่อะไรประมาณนี้ 
  5) นางสาวเกษราภรณ์  คลังแสง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้ชี้แจงจะได้เรียนถามว่าใน
สาขาวิชาเอกท่ียังไม่ได้แจ้งในรายวิชาเข้ามาก็จะได้ถามว่าท่านยังประสงค์ที่จะตอบหรือไม่ประมาณนี้ 
  6) อาจารย์จิตราภรณ์  สมยานนทนากุล ประธานในที่ประชุมได้แจ้งเรื่องการประชุมในครั้ง
ต่อไปในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. เรื่องยืนยันตารางเรียนตารางสอน 3/2564 และประชุมวาระ
ใหญ่ 2 เรื่อง คือ หลักการในการจัดการเรียนการสอน 1/2565  และ เรื่องของ Credit Bank สําหรับอาจารย์
ท่านไหนมีวาระอะไรก็สามารถส่งวาระเข้ามาภายในวันที่ 3 มีนาคม 2565 

ที่ประชุมรับทราบ 
  
ปิดประชุมเวลา  เวลา 16.00 น. 



ผู้บันทึกการประชุม นายมารุต  บุบผามาลา  
 
 
 

(นายมารุต  บุบผามาลา)         (อาจารย์จิตราภรณ์  สมยานนทนากุล) 
       ผู้บันทึกการประชุม            ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


